



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
27 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. รายงานสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, mcot, TNN, prd., thereport, soudhitalk, thebangkokinsight, thaipbs, isaranews)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบุ สถานการณ์ทั่วโลกรอบเดือนที่ผ่านมา มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับประเทศไทย สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาใน รพ. และผู้เสียชีวิตลดลง รวมทั้งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนลดลงด้วย ที่ห่วงคือผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่ม 608 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด จึงขอให้ประชาชนยังคงมาตรการป้องกันตนเอง และขอให้พากลุ่ม 608 ไปฉีดวัคซีนโควิดประจำปี พร้อมวัคซีนไขหวัดใหญ่ รวมถึงนำทั้งเด็กเล็กอายุ 6 เดือน-5 ขวบ ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนเพื่อลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตด้วย

- สายพันธุ์โควิดในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นโอไมครอนลูกผสม ความสามารถในการแพร่ระบาดและความรุนแรงไม่ได้เพิ่มขึ้น ยังสามารถตรวจหาเชื้อด้วย ATK และตรวจ RT-PCR ได้ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะติดตามเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศ เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ส่วนยาและเวชภัณฑ์ยืนยันว่า ยังมีเพียงพอ

- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้รายสัปดาห์ 18-24 มิ.ย. 66 พบผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ. 1,653 ราย เฉลี่ย 236 ราย ต่อวัน ปอดอักเสบ 265 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 164 ราย มีผู้เสียชีวิต 36 ราย เฉลี่ย 5 รายต่อวัน

2. พระ-เณรแม่สอดติดโควิด 30 รูป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, nationtv, 77kaoded, one31)

- นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผอ.รพ.แม่สอด ส่งเจ้าหน้าที่ดูแล พระ เณร วัดดิ่งแม่สอด จ.ตาก หลังพบติดโควิด 19 จำนวน 30 รูป อาการไม่รุนแรง ทำการคัดแยกกักกันนอน ระบุ นอกจากโรคโควิดยังห่วงเรื่องโรคไข้เลือดออก ที่ระบาดในแม่สอดและวัดดอนไชยด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอดได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดดอนไชยเรียบร้อยแล้ว



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

สธ.พบชมรมพยาบาล แก้ไขปัญหาขาดกำลังคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thebangkokinsight, thereporter, mcot, thailandplus, hfocus)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนชมรมพยาบาล 5 ชมรม ได้แก่ ชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน, ชมรมพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป, ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย และชมรมพยาบาล รพ.สต. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านกำลังคนทางการพยาบาล ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอการแก้ไขปัญหาด้านกำลังคนทางการพยาบาล 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การบริหารอัตรากำลังคนทางการพยาบาล 2.ด้านความก้าวหน้า ค่าตอบแทนและคุณภาพชีวิต พยาบาลวิชาชีพในสังกัด สป.สธ. ยังมีความเหลื่อมล้ำกับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมต่างๆ จึงขอเพิ่มการกำหนดระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้ร้อยละ 20 ของพยาบาลวิชาชีพที่มีและเพิ่มระดับเชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก และ สสจ. พร้อมทั้งปรับเพิ่มค่าจ้างพยาบาลวิชาชีพประเภทลูกจ้างชั่วคราว และปรับค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษให้ทัดเทียมกับกระทรวงอื่น ดูแลสวัสดิการและคุ้มครองการทำงานให้มีความปลอดภัย รวมถึงมีสิทธิประโยชน์แก่ทายาท กรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติงาน 3.สมรรถนะและแผนพัฒนากำลังคนทางการพยาบาล จะมีการกำหนดแผนพัฒนาขีดความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ และจัดตั้งศูนย์ศึกษาด้านการพยาบาล (ชั้นคลินิก) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลในแต่ละเขตสุขภาพ และ 4. ด้านโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สป.สธ. ขอให้มีการทบทวนโครงสร้างงานบริการพยาบาล ให้สอดคล้องกับบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รวมถึงกำหนดพยาบาลวิชาชีพในกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ของสสจ.

แก้ภาวะเบียดดูแลแพทย์อินเทิร์น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, newtv, TNN, ch3plus, thereporters, pptv, ONBnews, workpointtoday, ch7, hfocus)

- พญ. อัจฉรา นิธิอภิญาสกุล ผู้ตรวจราชการสธ.เขตสุขภาพที่ 5 กล่าวถึงกรณี พญ.ญาณิศา สืบเชียง แพทย์อินเทิร์น ปี 1 รพ. พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทางรถยนต์หลังจากออกเวร ว่า สธ.และ ร.พ.พหลพล

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พยุหเสนา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ พญ.ญาณิศา รวมถึงชาวกาญจนบุรีที่ต้องเสียแพทย์ที่จะมาช่วยเหลือดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. มีนโยบายให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรทุกวิชาชีพให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่เหมาะสม ได้กำชับ ผอ.ร.พ.ทุกแห่งและองค์กรแพทย์ให้ช่วยดูแลเรื่องการจัดเวรแพทย์อินเทิร์น และภาระงานให้เหมาะสม รวมทั้งจะมีการปรับปรุงกฎระเบียบ พัฒนาระบบต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น</p>	
<p>แนะควบคุมสื่อโฆษณาขนม ชื่อดูซ้ำๆ เปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>- ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เผย กรมอนามัย ในการจัดการประชุมพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก ผลวิจัยระบุ โฆษณาซ้ำๆ 4 ครั้งใน 1 ชั่วโมง ส่งผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก ทำให้เด็กเกิดแรงกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ และตอบสนองด้วยการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมาบริโภค การันตีอีก 1 ปี จะผลักดันให้มีผลบังคับใช้เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทย ควบคุมการบริโภคขนมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงของเด็กไทยที่อ้วนเกินพิกัดจนน่าเป็นห่วง โดยสหพันธ์โรคอ้วนโลกคาดปี 2573 คนอ้วนอายุต่ำกว่า 20 ปี จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 30%</p> <p>ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เห็นด้วยในหลักการของ กม.ฉบับนี้ ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ใหญ่อ้วนและเด็กอ้วนเพิ่มขึ้น เพราะไม่สามารถปิดกั้นโฆษณา พ.ร.บ.ฉบับนี้จะทำให้ผู้ผลิตอาหารปรับตัวมาผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ ลดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม มีน้ำตาลต่ำ ลดโซเดียม ดังนั้นฉลากอาหารเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องเผื่อระวังให้เป็น The Must ที่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจด้วย</p>	-
<p>วันต่อต้านยาเสพติดโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า ,เดลินิวส์ ,มติชน ,กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า ,ไทยรัฐ ,บ้านเมือง ,เดลินิวส์ ,Mgonline ,Newtv ,vnexplorer ,thereporters ,Hfocus)</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2566 ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 26 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยทั้งในเชิงป้องกัน ปราบปราม ยึดทรัพย์ และบำบัดรักษา ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เป็นประธานพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นพ.พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. และผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า การเปิดคลังยาเสพติดของกลางเพื่อตรวจสอบยาเสพติด นำหนักรวมกว่า 32 ตัน มูลค่ากว่า 21,000 ล้านบาท เป็นการตรวจพิสูจน์ให้ทราบน้ำหนัก ลักษณะ ประเภทของยาเสพติด พร้อมสุ่มตรวจตัวอย่างเพื่อยืนยันว่าเป็นยาเสพติดจริงไม่ได้มีการสับเปลี่ยน พร้อมต่อการส่งมอบให้ประธานคณะกรรมการทำลายยาเสพติดของกลางนำไปทำลายด้วยระบบควบคุมสารมลพิษ ตามมาตรฐานสากล US epa ในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอันตราย ให้มั่นใจว่า ไม่ก่อให้เกิดพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สบยช. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ติดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด ติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้</p> <p>- พญ.ภัทรินทร ชมภูคา รอง ผอ.ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สบยช. เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีการจัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การประกวดเต้นด้านภัยยาเสพติดชิงรางวัล เล่าประสบการณ์ผู้ผ่านการบำบัด และกิจกรรมต่างๆ บนเวที กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต จ.ปทุมธานี นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในรูปแบบเชิงบูรณาการ ส่งเสริมการบำบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่องและร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด</p> <p>- นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่และคณะ ต้อนรับเครือข่ายเยาวชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยและป้องกันปัญหายาเสพติด ยื่น 9 ข้อเสนอเร่งด่วน ได้แก่ 1.นำเงินจากการยึดทรัพย์มาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เยาวชน 2.สร้างพื้นที่กลางให้ประชาชนใช้แก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม 3.ปฏิรูปการศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระบบและนอกระบบ 4.สนับสนุนการเฝ้าระวังดูแลและส่งต่อกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช 5.สร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ 6.รับฟังเสียงของเด็กเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 7.ป.ป.ส.ควรรับฟังประชาชน 8.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และ 9.นำภัยซ้ำกลับไปเป็นพิษยาเสพติด ยืนยันว่าข้อเสนอนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานเปลี่ยนผ่านพรรคร่วม ย้ำว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจะยังเดินหน้าปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- พญ.ภัทราภรณ์ กิรินทร์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สบชช. กรมการแพทย์ กล่าวว่า เด็ก เยาวชนเข้าใจผิดเรื่องบุหรีไฟฟ้ามองว่าเป็นความเท่ ไม่มีสารอันตราย ช่วยเลิกบุหรี และปลอดภัยกว่าบุหรีธรรมดา แต่ความจริงแล้วประกอบไปด้วยนิโคตินและสารอันตรายอื่นๆ ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและระบบต่างๆ ของร่างกาย แนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีปัญหาการใช้บุหรีไฟฟ้าเบื้องต้นคือการปรับพฤติกรรม โดยการเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตตามพัฒนาการ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ยึดหลัก 3 L คือ Love การแสดงออกถึงความรัก Limit การได้เรียนรู้และเคารพสิทธิตัวเอง เคารพสิทธิผู้อื่น และเคารพกฎเกณฑ์ในพื้นที่ และ Let them grow up ให้ได้ทำสิ่งต่างๆ แต่ละช่วงวัย จะเป็นการสร้างภูมิ เพื่อไม่ให้เด็กยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดในอนาคต</p>	-
<p>การประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด ,มติชน ,บ้านเมือง ,Hfocus ,Thainews)</p> <p>- นพ.ณัฐพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื่องรังเบบง่ายประจำปี 2566 ตามนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง การประชุมในครั้งนี้ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในวงการแพทย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปต่อยอดพัฒนาดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ผ่านกลไกในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สปสช. สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขในการพัฒนาคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งมีมากกว่า 700,000 คนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม</p> <p>- รศ.นพ.วัชรာ บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื่องรังเบบง่าย กล่าวว่า ปัจจุบันมีการขยายเครือข่ายในโรงพยาบาลกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดให้มีบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ตามมาตรฐานในระดับสากล และยังคงมุ่งมั่นเดินทางขยายเครือข่ายต่อไป สอดคล้องกับทิศทางนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ สปส.</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผย ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใจหวิว ใจสั่น ตกใจง่าย เกิดจากซีหัวใจและถุงน้ำดีพร่อง เป็นข้อมูลเท็จอาการตามที่ข้อความกล่าวมานั้นเป็นข้อมูลสั้น ๆ ไม่มีความจำเพาะต่อโรคใดทางระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคในระบบตับและทางเดินน้ำดี</p>	-
<p>เสริมเกราะสู้ภัยไซเบอร์ แสทเกอร์เจาะระบบรัฐ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1)</p> <p>- แนวโน้มสถานการณ์ "ภัยคุกคามทางไซเบอร์โจมตีระบบหน่วยงานราชการไทย" นับวันยิ่งจะเกิดขึ้นรวดเร็วรุนแรง "ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ" สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติมหาศาลทุกปี หากดูข้อมูลย้อนหลัง 1 ปีมานี้ "ภัยไซเบอร์เกิดขึ้น 551 เหตุการณ์" เป็นการโจมตีหน่วยงานราชการ "ด้วยการแฮ็กเว็บไซต์" โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุขที่มักตกเป็นเป้าถูกโจมตีสูงสุด เพราะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของหลายองค์กร เช่น รพช. รพ.สต. "แต่ไม่มีผู้ดูแลเว็บไซต์" กลายเป็นเป้าถูกแฮ็กข้อมูลเยอะมาก จนทำให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ.2565-2570) เป็นกรอบดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันรับมือ ลดความเสี่ยง และตอบสนองต่อภัยคุกคามกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ทันท่วงที</p>	-
<p>ความคืบหน้าร้องเรียนตรวจสอบฟิลเลอร์ฉีดอก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการฯ ออย. เผยถึงกรณี น.ส.ณัฐพร เจริญพชนกุล ร้องเรียนให้ ออย.ตรวจสอบและเอาผิดตามกฎหมายกับสถานเสริมความงามแห่งหนึ่งที่ทำให้ตนเกิดการสูญเสียจากการศัลยกรรมหน้าอกว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ตร.ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้บริหารคลินิกมาให้ปากคำภายใน 29 มิ.ย.66</p>	-
<p>โดนเพื่อนบูลลี่ว่าอ้วน ตัดสินใจฆ่าตัวตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ (ไม่ใช่หมอบ่นฯ, ข่าวเวิร์คพอยท์23)</p> <p>- โปสเตอร์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่กู้ภัยรับนำตัว เด็กนักเรียนหญิงลูกครึ่งชาวต่างชาติ อายุ 15 ปี รร.ศึกษาสงเคราะห์ จ.พัทลุง นำส่ง รพ. พัทลุง หลังกินยานอนหลับและยาพาราไปกว่า 20 เม็ด เพื่อหวังฆ่าตัวตาย สาเหตุจากโดนเพื่อนบูลลี่ว่าอ้วน ถูกกลั่นแกล้งทุกวัน ครูไม่เข้าใจ และมีปัญหาครอบครัว</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ท้องเสียแต่ต้องตัดมือ-เท้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจโทนกระแส, เว็บไซต์ kapook</p> <p>- สามีร้องเรียนกับเพจโทนกระแสกรณีภรรยาท้องเสียนำส่ง รพ.แห่งหนึ่ง เมื่อ 12 เม.ย.66 ความดันต่ำมากต้องส่งเข้าห้องฉุกเฉิน พบมีอาการไตวายต้องฟอกไต จนท.นำเอกสารมาให้เซ็นยินยอมให้ผ่าตัด แต่ตนไม่รู้ว่าผ่าอะไรและผ่าเสร็จก็ไม่เจออะไร ตลอดช่วงสงกรานต์ไปเยี่ยมภรรยา ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ไม่เคยเจอแพทย์เลย จนวันที่ 21 เม.ย.66 ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนเป็นสีดำ อาการเบลอๆ รพ.ถามว่าภรรยาเคยติดเชื้อหรือไม่ เพราะตอนนี้มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด มือที่กลายเป็นสีดำเพราะขาดออกซิเจนไปเลี้ยง ส่วนเรื่องนี้รักษาไม่ได้แล้วต้องตัดทิ้ง ตนงงว่าแค่ท้องเสีย ทำไมถึงต้องมาเป็นหนักขนาดนี้ ต้องตัดนิ้วทั้งทั้งหมด ตัดมือขาทั้งทั้งมือ เพื่อใส่อวัยวะเทียม</p>	
<p>โพสต์ตำหนิ รพ.นครปฐม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจไม่ใช้หมอบ่นๆ</p> <p>- แชร้โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่ออ้อ ยอมงอ ไม่ยอมหัก โพสต์ข้อความลงในกลุ่มข่าวสารนครปฐมว่า “รพ.นครปฐม สแกนจ่ายไม่ได้ ทำคลอดด้วยหมอด้าแยกันหรือครับ” โดยมีผู้แสดงความไม่เห็นด้วยกับผู้โพสต์ และแนะนำให้ รพ.ฟ้อง</p>	-